

(THAI)

## การทำลายต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การทำลายต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทั่วโลกให้ยอมรับด้านความปลอดภัยมากขึ้น

การผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืนและการดำเนินการกำจัดสารเคมีที่เป็นอันตรายและผลกระทบและการกำจัดสารพิษ

การทำลาย

The International Campaign for Responsible Technology (ICRT), Good Electronics Network และพันธมิตรทำลายให้ยี่ห้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานผลิตสินค้า และผู้ส่งมอบวัตถุดิบ

เกิดการตื่นตัวในการลดใช้สารเคมีและกำจัดสารเคมีที่เป็นอันตรายโดยผ่านการคิดค้นพัฒนาและปรับใช้วิธีการอื่นๆ ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

พวกเราได้เสนอต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ

และองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในวงจรของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เริ่มต้นตั้งแต่การขุดแร่และกรรมวิธีผลิตแร่ไปจนถึงการผลิตออกมาเป็นสินค้า

การจัดจำหน่ายสินค้า การขายปลีก

การนำสินค้าไปใช้การรีไซเคิลหลังการใช้งานและการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ICRTและGood

Electronicsได้ยืนยันในหลักการของการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกกระบวนการการ

ผลิตที่ผู้ผลิตทั้งหลายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเช่น

ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบการผลิตสินค้าอื่นๆ

ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือเกิดน้ำเสียหรือการที่มีพนักงานได้รับการเจ็บป่วย

เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานจากการผลิตสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

ทางด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงานและการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายหลัก คือ การผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งได้แก่ความปลอดภัย การมีสุขภาพแข็งแรง

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรม

การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องยอมรับและให้

การรับรองทางด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน ดังต่อไปนี้

- 

สิทธิในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อไม่ให้พนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการทำงาน

- 

สิทธิในด้านสุขภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายอันเนื่องมาจากสารเคมีที่ใช้แล้วหรือการปล่อยทิ้งสารเคมีอันตรายในทุกช่วงของวงจรการผลิต

- 

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่นำมาใช้ทั้งหมดและความเสี่ยงอันตรายในสถานประกอบการ และการปล่อยทิ้งของเสียออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

- สิทธิได้รับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- สิทธิของคองงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงานโดยปราศจากการแทรกแซงและสิทธิการยื่นข้อเรียกร้องเจรจา

การกระทำและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยเฉพาะ พวกเราพบว่ามี 6 ประเด็นสำคัญที่ข้อหาค้าอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตสินค้าและผู้ส่งมอบวัตถุดิบต้องเปลี่ยนแปลงและนำไปปฏิบัติได้แก่

#### 1. มีความโปร่งใส

โดยเปิดเผยรายการวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้แก่พนักงาน ชุมชนและสาธารณะได้รับทราบถึงสารเคมีที่ใช้แล้วและนำไปปล่อยทิ้งนั้นว่ามีอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร (รวมถึงอันตรายต่อการเจริญพันธุ์) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีนั้น

#### 2. การใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

โดยการประเมินวัตถุดิบอันตรายที่นำมาใช้ทุกช่วงของวงจรการผลิตและทดแทนการใช้สารเคมีเหล่านั้นด้วยสารอื่นที่ปลอดภัยมากกว่า หากยังไม่ทราบว่าสารเคมีที่ใช้นั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนั้น หากพบความไม่สมบูรณ์ในลักษณะตัวสารเคมี

ควรนำหลักการเฝ้าระวังที่คาดการณ์ได้มาใช้ก่อนจนกว่าจะได้มีการนำสารเคมีนั้นมาทดสอบถึงภัยอันตรายที่มีอยู่ทั้งหมด

3. การปกป้องพนักงาน โดยให้ความร่วมมือกับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ

พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

และองค์กรของพวกเขาในการคิดค้นและนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องการเฝ้าระวังภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของที่ทำงานและต่อตัวพนักงานในทุกช่วงของวงจรสายการผลิตรวมถึงให้มีการจัดฝึกอบรม

การเสริมสร้างศักยภาพและติดตามดูแลทางด้านสายการผลิตรวมทั้งตรวจวัดระดับปนเปื้อนสารพิษที่พนักงานได้รับและการเฝ้าระวังสุขภาพของพวกเขาเพื่อการตรวจหาและป้องกันมลพิษ

พนักงานต้องมีสิทธิในการเจรจา กำหนดเงื่อนไขการทำงานที่อันตรายและมีสิทธิปฏิเสธการทำงานที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่ถูกตอบโต้ด้วยการลงโทษ

4. การยอมรับการมีส่วนร่วม

โดยเคารพในความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและชุมชนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีและการปล่อยทิ้งของเสียที่มีประสิทธิภาพทั้งในที่ทำงานและชุมชนรวมถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและจัดหลักสูตรการฝึกอบรม

5. การปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการป้องกันภัยร้ายในทุกช่วงของวงจร

การผลิต การเฝ้าระวังการปล่อยทิ้งของเสียที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การจัดการปล่อยทิ้งของเสียออกไปทางอากาศ ทางแม่น้ำและทางบก

6. การจ่ายค่าชดเชยและการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความมั่นใจว่าพนักงาน

(ในปัจจุบันและอดีตและครอบครัวของเขา)

หรือชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบ

จากมลพิษของสารเคมีให้ได้รับการเยียวยาโดยเร่งด่วนและได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรม และจัดให้มีการระดมทุนเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและที่ทำงานนานเท่าที่จำเป็นเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา ตอบสนองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น